

Chú thích của Saigon Echo: Ngäi vì tä này không đä tên và đä a chä, có thä vì lý do an ninh cá nhân,

nhäng thä tä nghĩ nhäng ý kiän ghi trong thä rät đäng đä DB Cao Quang Ánhä lên täng và hän thä näa, nhäng läi lä chân tình trong bäc thä này cũng giúp Cäng Đäng Ngäi vì tä Quốc Gia hiäu biät thêm vä Xã Hội i Chä Nghĩa hiän nay đäi vì tä Nam. Täng cũng cän nhäc läi là đài VOA đä xác nhän trong mät bän tin cäa hä räng: "Trä läi báo chí hôm 13/1 đä thä đä Washington, dân biäu Ánh cho biät räng Hà Näi lúc đäu không muän cäp visa cho ông, nhäng đä thay đäi sau khi ông chäp nhän mät sä đäu kiän, nhä không gäp các nhà tranh đäu dân chä vì tä Nam."



DB. Cao Quang Ánh và hai đäng vì nä thăm vì tä Nam

Xin đä cä nhäc läi mät län näa räng tôi chä là mät ngäi dân vì tä Nam, không đä Mä nên tôi không hä biät vä nän chính trä cũng nhä sinh hoät chính trä bên đäó, tôi chä phát biäu nhäng gì tôi thäy, tôi nghĩ vä mäc đích chuyän đä, cách viäng thăm và ngäi dân vì tä có biät gì đän ông Cao Quang Ánh hay không.

A/ Mäc đích chuyän đä cäa ông Ánh là đän vì tä Nam tìm hiäu tình hình kinh tä vì tä Nam, giúp vì tä Nam xây đäng mät hä thäng giáo đäc tiên tiän nhä Mä đäng có häu mong täo nän täng väng chäc thúc đäy tiän trình dân chä, tä do và nhân quyän ở vì tä Nam. Trong khi đäó Chính phä vì tä Nam rät ao äc, mong säm đä cä giúp đä. Thäa ông Ánh nhä väy có đäng ý đä nhä cäa ông không đä ?

Väy tôi xin häi ông câu thä nhät räng :

I/ XIN ÔNG HÃY CHäNG MINH CHO TÔI THäY LUäN Đä KHOA HäC LÀ : KHI Hä THäNG GIÁO ĐäC VIäT NAM PHÁT TRIäN THÌ KÉO THEO NäN Tä DO, DÂN CHä VÀ NHÂN QUYäN Sä ĐäC PHÁT TRIäN THEO. XIN ÔNG NÊU LÊN CÁC MäI LIÊN KäT CHäT CHä GIäA NäN GIÁO ĐäC PHÁT TRIäN VÀ DÂN CHä, Tä DO, NHÂN QUYäN ?

Trong khi chờ đợi câu trả lời của ông tôi xin nêu ý kiến của tôi như sau :

NäU ÔNG LÀM NHä TRÊN THÌ ÔNG ĐÃ BäC VÀO BäY CäA ĐäNG CäNG SäN RäI ĐÓ.

Theo tôi nhìn thấy HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ MäI LIÊN Hä BäN CHäNG NÀO GIäA HAI Vä CäA MäNH Đä : GIÁO ĐäC PHÁT TRIäN KÉO THEO NHÂN QUYäN CäI THIäN.

Thưa ông Ánh minh chứng trên tôi đã từng nghe người bà con với tôi – đã từng sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói với tôi rồi, cách đây gần 20 năm rồi, khoảng năm 1990. Ông ấy nói với tôi rằng : “ Rồi đây là Việt Nam, CäNG SäN CON Sä ĐÁNH CäNG SäN CHA.”

Tôi không hiểu gì cả nên hỏi lại ông : Cäu gì thích giùm con – CäNG SäN CON Sä ĐÁNH CäNG SäN CHA là sao con không hiểu ?

Ông ấy nói rằng khi các thành phố được đi du học nước ngoài rồi, họ sẽ mang theo kiến thức quen lý tưởng của phương Tây áp dụng Việt Nam làm tan rã lý thuyết Cộng sản.

Lúc đó tôi còn trẻ, chưa có hiểu biết kiến thức, chưa được hiểu tài liệu do họ ngoại đăng tải nên gật gù khen hay, quá đúng.

Nhưng than ôi, ngày nay 20 năm sau nghe lại mục đích chuyên đi của ông cũng giống như là nói của Cäu tôi năm xưa, đợi chờ tình hình thế giới Việt Nam tôi nhận ra mình quá là ngu trí, quá ngu ngốc khi tin là sẽ có CäNG SäN CON Sä ĐÁNH CäNG SäN CHA.

Tôi xin chứng minh sự ngu ngốc của tôi cũng như của những ai tin là GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN KÉO THEO NHÂN QUYỀN CỘNG HÒA VIỆT NAM.

Đã hơn 10 năm qua, các chương trình học bổng của Chính phủ Mỹ như i tiếng ở Việt Nam như FULBRIGHT, VEF (VIETNAM EDUCATION FOUNDATION)đào tạo thạc sĩ. ở Canada, Anh, Úc, Nhật hay Pháp cũng có. Tôi chứng minh là Chương trình Fulbright mỗi năm có nhiều Việt Nam được đi Sứ quán Mỹ tuyển 25 học viên xuất sắc được sang Mỹ đào tạo thạc sĩ khoảng 2 năm 6 tháng. Nhưng vậy khoảng 10 năm nay riêng chương trình Fulbright đã đào tạo được khoảng 250 học viên xuất sắc trở về Việt Nam làm việc, tôi tính các chương trình học bổng khác cũng khoảng 750 học viên trong 10 năm qua. Với chi khoảng 1000 học viên được học bổng đào tạo thạc sĩ từ ngân sách chính phủ Mỹ, Pháp, Úc, Nhật còn chưa biết số lượng học viên đi du học tức là bao nhiêu, nhưng đã là rất nhiều ở Việt Nam rồi.

Vậy sau khi trở về Việt Nam họ đã làm gì được cho NHÂN DÂN CHUNG, TỰ DO, NHÂN QUYỀN cho nhân dân Việt Nam. Tôi thấy họ như BÔNG KHÔNG. May thay có vài người viết lên như Lê Công Đỉnh, Nguyễn Tiến Trung viết mà viết được vài bài báo, thì bị bắt ngay.

Còn lại hàng ngàn người tốt nghiệp ở nước ngoài hiện đang ở đâu không thấy trong phong trào đòi tự do nhân quyền cho nhân dân, phải chăng họ đang được trả lương trong các Cơ quan quản lý nhà nước để tiếp tục công việc của họ nên chính trở về Việt Nam. Xin thưa với ông là KHÔNG CÓ AI TRONG ĐÓC ĐÁU, đừng hy vọng họ hơ hụi ông Ánh.

Cơ phía chính quyền CS và du sinh trở về đều không thể chấp nhận nhau được.

Phía bên máy CS được hình thành từ những tên học hành lem nhem – kiên thức Mác Lê Nin gì rách không dùng được, đăng ký học các khóa tại các học bổng GIỎI – học ĐUỠU tràn lan. Chúng chủ ngạo lên được như tài liệu cũ và chủ yếu chết. Vậy bên này có bao giờ chấp nhận chủ nghĩa điểu hành của người đi giết họ đâu. Vậy là bên chúng cô lập, bè phái tẩy chay người du học, mất thời gian học chán nên buồm ra đi. Họ nên nhớ những du sinh không thể chấp nhận lại làm việc quan liêu của bên máy CS, làm ít làm nhiều, mách khốe chửi nhau Trong khi đó ngoài học tiếng nhà nước thì các Công ty nước ngoài đang đứng đầu, Văn phòng của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam đang chào đón họ với mức lương cao, cung cách làm việc chuyên nghiệp, vậy là họ sà vào hố tử vong 2 loại hình này. Với cách là mất Dân Biếu ông có thể làm cuộc khảo sát để công bố cho Chính Phủ Mỹ và nhân dân được biết hiểu về các chương trình giáo dục Mỹ dành cho Việt Nam.

Yêu Cầu DB. Cao Quang Ánh Lên Tiếng Trách Lỗi

Tác Giả: Mọt ngườ i dân trong nướ c
Thứ Hai, 18 Tháng 1 Năm 2010 18:08

Còn nhân dân Việt Nam đợ c hợ ng cái dân ch, tợ do nào hợ n không ? Sau hợ n 10 năm hợ không đợ c thêm gì c. Vớ y ai là ngườ i hợ ng lợ i tợ nhợ ng chợ ng trình giáo đợ c này. Tôi xin trợ lợ i chính xác là chính nhợ ng du sinh là ngườ i hợ ng lợ i nhợ t. Hợ đợ c đi hợ c không phợ i vì tợ do nhân quyợ n cho nhân dân Việt Nam, mà bợ n này đi hợ c vì cá nhân hợ , vì miợ ng cợ m mạnh áo cợ a gia đờnh hợ , nên hợ quên ngay nhợ ng gì đã đợ c hợ ng trong mợ y năm trợ i hợ c ợ nợ c ngoài. Vợ Việt Nam, viợ c đợ u tiên là tìm ngay các văn phòng phi chính phợ , công ty nợ c ngoài nợ p đợ n xin viợ c. Vợ i tợ m bợ ng danh giá tợ nợ c ngoài vợ hợ đợ dàng đợ c tuyợ n đợ ng vợ i mợ c lợ ng cao ợ Việt Nam, thợ p nhợ t cũng 600-700USD/ tháng, cao thì cũng 1,200-1,500 USD/ tháng. Hợ hợnh điợ n vợ i bợ n bè, bà con hàng xóm vợ i mợ c lợ ng này, không hợ biợ t đợ n cuợ c đợ u tranh dân chợ ợ hợ i ngoợ i ra sao, ợ Việt Nam nhợ thợ nào. Khi nhợ ng du sinh này gợ p nhau, mợ i quan tâm cợ a bợ n chúng chợ là cá nhân hợ mà thôi : Mà y xây nhà chợ a ? Đã mua xe hợ i chợ a ? Hợ t mợ i quan tâm. Tôi đã quen vài thợ ng đã tợ t nghiợ p Mợ vợ là nhợ thợ đó, nhợ ng "hợ t nhân tợ t" nhợ vợ y đó, kợ t quợ cợ a chợ ng trính GIÁO Đợ C mà ông đợng ợ ng hợ cho Việt Nam là vợ y đó, ông Ánh ợ .

Tôi khuyên ông nên tìm đợ c bài viợ t cợ a giáo sợ Hoàng Tợ y “ Giáo đợ c Việt Nam – xin cho tôi nói thợ ng” Đợ c ợ ng sợ thợ y sợ bợ rợ c, thợ i nát và te tua cợ a mợ t hợ thợ ng giáo đợ c CS xây đợ ng tợ năm 1954 đợ n nay ợ VN. Chợ vì đợng bài này mà tợ báo đợ n tợ tiasang.com bợ đợng. Mợ t bài viợ t chợ nêu sợ sài thôi mà còn bợ khóa miợ ng ngay tợ c thì, mợ t tợ báo cợ a bợ n CS mà chúng còn thợ ng tay không thợ ng tiợ c huợ ng hợ ông hy vợ ng làm viợ c gợi ngợ a cho CS đợ chúng cho dân Việt Nam hợ ng tợ do nhân quyợ n ợ ?

Không có cái ngợ ngợ n nào nhợ cái ngợ ngợ n này, ông Ánh ợ .

Đợ hiợ u đợ c nợ n giáo đợ c Việt Nam mà ông đợ nh kờu gợ i giúp đợ , tôi nghĩ ông nên tìm hiợ u tợ cái CĂN BỢ N NHỢ T. Mợ t trong cái căn bợ n nhợ t tôi nêu đây không biợ t ông đã biợ t chợ a – đó là bợ ng cợ p. Hiợ n nay nói đợ n chuyợ n bợ ng cợ p ợ Việt Nam có 3 tợ : BỢ NG THỢ T, BỢ NG GIỢ VÀ BỢ NG ĐỢ U. Vợ i 2 tợ đợ u tiên chợ c ông hiợ u nghĩa rợ i, còn tợ thợ 3 : Bợ ng đợ u – ông có biợ t nó có nghĩa là gì không ? Nó là bợ ng giợ , nhợ ng lợ i là bợ ng thợ t, nó là bợ ng thợ t nhợ ng lợ i là giợ đợ y ông ợ . Nói tóm lợ i nó KHÔNG PHỢ I THỢ T, CŨNG KHÔNG PHỢ I GIỢ . Tôi xin giợ i thích đợ ông rõ nhợ sau :

Quy trình đợ c đợ c tợ m bợ ng thợ t là :

1/ Thi tuyợ n vào đợ t thì đợng ký hợ c

Yêu Cầu DB. Cao Quang Ánh Lên Tiếng Trách Lỗi

Tác Giả: Mät ngäi dân trong näc
Thứ Hai, 18 Tháng 1 Năm 2010 18:08

2/ Trong quá trình học tập hoàn thành tất cả các bài kiểm tra, bài luận, bài thí nghiệm đạt điểm tối thiểu 5 (trong thang điểm Việt Nam là 10)

3/ Phải vượt qua điểm của bài thi tốt nghiệp hay luận văn tốt nghiệp.

Và nhờ vậy điểm của BäNG THäT.

Ông có biết rằng lâu nay, các quan chức Việt Nam muốn lên tiếng, muốn tiến thân thì phải có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ hay Doctor. Nếu không có điểm thì bọn chúng sẽ bị “đếm chân tối thiểu” tức là không tiến học không lùi trong con đường sự nghiệp, học tập họ không có bằng cấp thì chúng sẽ bị sa thải – đây là điểm của chúng sự thật. Vì nếu bị sa thải, vì học vấn kém cấp thì chúng sẽ bị đối, không ai tuyển dụng, không làm nên trò trống gì. Bám vào học thạc sĩ công quyền chúng sẽ điểm của tiến bộ cách học tiếng anh, tiếng pháp, tiếng đức, nên sẽ không, tách ra khỏi học thạc sĩ này chúng điểm của xem như người chết rồi.

Muốn tiến bộ chúng phải có bằng, muốn có bằng thật chúng phải đi học, mà đi học là việc chúng không thể học được vì nhiều lý do lớn: trình độ kém làm sao tiếp thu kiến thức mới, lâu nay quen như nhốt mảnh mung rơm giấy để lừa chúng chai sạn rồi, không thể tiếp kiến thức mới. Muốn tiến bộ chúng phải bằng mới giá có tầm bằng. Vậy là chúng làm bằng 2 cách sau đây có điểm của tầm bằng nộp cho cấp trên như sau:

1/ Mua bằng giấy : tức là bằng điểm của in như thật nhưng không hề có lưu chiểu tối thiểu nên dễ dàng bị phát hiện.

Đã có nhiều tên mua bằng kiểu này bị lộ tẩy nên bọn khác thấy sẽ không dám áp dụng nữa, vậy là chúng sáng tạo ra một cách khác là không đi học vẫn có bằng.

2/ Lừa Bằng Doctor :

Chúng sẽ tìm thuê một sinh viên chính quy, đăng ký thi tuyển vào một lớp tối thiểu nào đó,

nhờ ng tên ngườ i đăng ký là tên cầ a thờ ng cán bầ , không phầ i tên cầ a sinh viên hầ c thay.

Trong suồ t quá trình hầ c, ngườ i sinh viên này đầ u có mọt đầ y đầ , đầ thi tầ t cầ các bài thi đầ y đầ kầ cầ thì tầ t nghiồ p ra trầ ng, nhờ ng tầ t cầ đầ u phầ i đầ ng tên thờ ng cán bầ này, ngườ i sinh viên chầ đóng vai diồ n thồ i. Cuồ i cùng trầ ng sầ cầ p Bầ NG THầ T cho thờ ng cán bầ đó – dù hầ n không mọt ngày đi hầ c.

Đáp lầ i sầ hầ c thầ cầ a ngườ i sinh viên- thờ ng cán bầ phầ i trầ “ lầ ng” đóng vai trong suồ t mầ y năm hầ c. Mà tiồ n thì chúng tham nhữ ng vô tầ .

Vầ y là chúng vầ n đầ c tăng lầ ng, đầ c thắ ng chầ c, thêm nhiồ u bầ ng lầ c hầ n.

B/ Vầ VIầ C Cầ P VISA NHầ P Cầ NH CHO ÔNG ÁNH :

Tôi nghe ông kầ rầ ng trầ c đầ y chính quyầ n CS đã không cầ p Visa cho ông, nhờ ng sau đó hầ đầ a ra hai điồ u kiồ n nầ u ông chầ p nhầ n thì cầ p Visa và ông đã chầ p nhầ n, điồ u kiồ n 1 thì tôi không nghe rõ là điồ u kiồ n gì, tôi chầ nghe rõ điồ u kiồ n 2 là không đầ c tầ chầ c hầ p báo (PRESS CONFERENCE).

Thầ a ông, ông chầ p nhầ n điồ u kiồ n hai có nghĩa là ông chầ p nhầ n cho chính quyầ n CS Bầ T MIầ NG ÔNG, nhờ chúng đã bầ t miồ ng Cha Lý tầ i phiên tòa ô nhầ c. Bầ cầ nh chầ p đó chầ c ông đã xem nhiồ u lầ n, vì nó đã đầ c truyầ n đi khồ p thầ giồ i, hìnhồ nh biồ u trầ ng cho vầ n nầ n cầ a nhân dân Viầ t Nam ngày nay.

Tôi coi hành đầ ng này là bầ c đầ u ông đã đầ u hàng CS rầ i.

Ông nói ông yêu nầ c, yêu dân Viầ t vầ y khi đầ n Viầ t Nam ông phầ i đầ c quyầ n nói cho dân Viầ t ông đầ n Viầ t Nam đầ giúp cầ i thiồ n nhân quyầ n, nhờ ng CS đã bầ t miồ ng ông rầ i thì cầ 86 triồ u ngườ i dân Viầ t đầ u biồ t đầ n ông, đầ u biồ t ông gầ p ai làm gì.

Ông thầy không, có cái chết nào hành xử quái đản như chết Hà Nội không ?

Chúng tôi p ông vớ i cườ ng vớ là thườ ng khách, như ng chúng lớ i dán băng keo lên miườ ng vớ thườ ng khách này.

Ngườ i dân Việt Nam bớ mang tiếng là đớ i thườ ng hườ ng lớ i tớ các chườ ng trình cớ a Mớ, như ng hớ không hớ hay biớ t mớ t chút gì cớ vớ chuyớ n đớ, mớ c đích hay kớ hoớ ch cớ a ông cớ. Mà ngườ i hườ ng lớ i do chườ ng trình trớ giúp cớ a Mớ đớ i vớ i Việt Nam đó là :

1/ Đớ i thườ ng hườ ng lớ i thớ nhớ t là LIÊN MINH MA QUỶ giớ a quan chớ c và bớ n Mafia nhà thớ u xây đớ ng trườ ng hớ c, nhà cung cớ p thiớ t bớ trườ ng hớ c, thông qua đớ u thớ u ma, chúng siêu hườ ng vớ khoớ n này. Chúng sớ giao cho mớ t nhóm quớ n lý trườ ng hớ c, thớ viớ n, phòng thí nghiớ m, ký túc xá mớ t đớ ng công trình kém chớ t lớ i chớ sớ tớ i đớ 2 đớ n 3 năm sau đớ xuớ ng cớ p trớ m trớ ng, chúng lớ i kêu ca vớ i vĩnh Mớ cho tiớ n tu bớ, sớ a sang. Đớ c cho tiớ n chúng lớ i ăn tiớ p. Cái vòng lớ p là vớ y đó.

2/ Con cái như ng tên quan tham những sớ đớ c vào hớ c như ng trườ ng tiêu chuớ n quớ c tớ mớ VN – vì hớ mớ i có tiớ n đớ ng hớ c phí – bớ n này hớ c xong, dùng kiớ n thớ c hớ c đớ c sớ kớ t hớ p vớ i quyớ n lớ c cớ a cha hớ n – đớ ra như ng công ty cớ phớ n Mafia có vớ n lớ n, khớ ng chớ thớ trườ ng VN – bóc lớ t lớ i ngườ i dân Việt này – tôi liên liớ u rớ ng sớ có như ng công ty hàng không, Viớ n thông, đớ u khí tớ nhân ra đớ i mà vớ n đớ u tớ sớ là nguớ n tài trớ cớ a Chính phớ Mớ cho chườ ng trình giáo đớ c VN đớ y ông Ánh . Chớ đớ i mà chui vào rớ CS.

Con em ngườ i dân thớ p cớ bé hườ ng chớ đớ c hườ ng mớ t quyớ n duy nhớ t là : CHỶ XE ĐỜ N CỜ NG TRỜ NG QUỜ C TỜ XÂY BỜ NG TIỜ N CHÍNH PHỜ MỜ, ĐỜ NG NGOÀI CỜ NG NHÌN MÀ THỀM RỜ I RA VỜ.

Thớ a ông Ánh, ngườ i Việt Nam nghe lớ i ông trớ lớ i các câu hớ i cớ a đầi hớ i ngoớ i, ông nói rớ ng sớ giúp Việt Nam mà tôi thớ y ông lớ mớ chớ ng khác mớ y ông Dân Biớ u gớ c Mớ đớ tớ ng làm, toàn nói viớ n vớ ng trên trớ i, rớ i viớ n trớ tiớ n cho CS ăn sớ ch, dân chớ ng biớ t đớ n cái đớ c ân đó chớ đớ ng nói đớ c hườ ng. Tôi nhớ hình nhớ thớ i Tớ ng Thớ ng Geogre Bush (con) trớ c khi hớ t nhiớ m kớ thớ 2 ông y có ký mớ t khoớ n viớ n trớ không hoàn lớ i cho Việt Nam đớ trớ giúp công tác phòng ngớ a và chớ bớ nh HIV ở Việt Nam. Gói tài trớ trớ giá khoớ ng 1 tớ đô la. Hiớ n nay có ai báo cho dân Mớ biớ t 1 tớ đô la đó đớ c CS VN dùng vào viớ c gì ? hớ t bao nhiêu ? Ngườ i

Yêu Cầu DB. Cao Quang Ánh Lên Tiếng Trách Lỗi

Tác Giả: Mät ngäi dân trong näc
Thứ Hai, 18 Tháng 1 Năm 2010 18:08

bä HIV đä c häng bao nhiêu. Vô túi bän quan chäc CS bao nhiêu ?

Mät viäc làm phí phäm tiän cäa dân Mä đä nuôi mäp bän CS mà thôi.

Ông hãy thay đäi cách làm cũ đi. Phäi đi vào chi tiät cä thä, đäng viän väng näa ông Ánh à.

Tôi xin hiän kä cho ông cách mà ngäi dân sä häng thä träc tiäp tä chäng trình giáo däc mà ông đang đänh làm nhä sau :

Chính quyän CS luôn muän có mät hä thäng giáo däc hiän đäi – OK Mä häa sä giúp.

NHäNG ông hãy yêu cäu Chính quyän CS phäi thä hiän thiän chí träc khi bàn chuyän giúp bäng cách :

**TäNG BÍ Tä NÔNG ĐäC MäNH HAY ÔNG CHä TäCH NäC NGUYäN MINH TRIäT PHäI:
TUYäN Bä HäY Bä NHäNG BÀI HäC: TRIäT HäC MÁC LäNIN, KINH Tä CHäNH TRä MÁC-Lä
,Tä TäNG Hä CHä MINH , LäCH Sä ĐäNG VIäT NAM TRONG Hä ĐÀO TäO ĐäI HäC VÀ CAO
ĐäNG TäI VIäT NAM NGÀY NAY.**

Vì hä giáo däc Mä không hä chäp nhän hä täng CS nhäi sä cho sinh viên. Nên không thä nhäi nhät – vô bä näa, kêu gäi nhà cäm quyän hãy có läng tâm, thäng xót cho cä triäu sinh viên phäi đäc, häc và trä läi đäng nhä sách viät, dù loäi sách này hä biät nó không còn giá trä näa.

Cä triäu sinh viên chán ngán phäi nhai cái giä rách lý luän này, hä đäc ao vät vào sät rác đä có thêm thäi gian häc sâu chuyên môn cäa mình. Nhäng bän lãnh đäo đät muän cho sinh viên phäi đät theo, bäng cách ép buäc häc nhäng thäng xuän đó đä không thä giäi hän chúng đäc.

Yêu Cầu DB. Cao Quang Ánh Lên Tiếng Trách Lỗi

Tác Giả: Mát ngái dân trong nác
Thứ Hai, 18 Tháng 1 Năm 2010 18:08

Nếu ông vẫn kiên trì làm đác điáu này thì cả triáu sinh viên Việt Nam cả mán ông lám lám. Rồi các thá há trá sau này cũng sẽ đác háng lái tiáp theo. Làm đác nhá vậy ông đã giải phóng đác mát phán sự áp chế cả CS.

Nháng tôi cho rằng khi ông nêu vấn đề này thì hẳn chúng sẽ “giấy nháy” lên mà xem. Chúng sẽ không chấp nhận đâu. Nếu vậy thì ông sẽ làm gì. Theo tôi, nếu muốn yêu cầu chính đảng này mà chúng táchái thì ông cũng kiên trì nên tiếp tục công khai trình làm gì, dân vẫn không, quan chức thêm giàu mà thôi.

Thá đã dài, hy vọng ông đác đác nháng dòng này xuất phát từ tâm trí trong sáng cả mát ngái dân trong nác.

Tôi mong sẽ đác láng nghe ý kiến phản hồi của ông sau khi đác đác lá thư này của tôi.